

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

“หลากหลายการระดมทุนของสหกรณ์ในจังหวัดเลย”

สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จำกัด จัดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีบัญชี ๒๕๕๖ สหกรณ์มีจำนวนสมาชิก ๑,๒๙๙ คน ทุนเรือนหุ้นจำนวน ๒๖.๕๔ ล้านบาท เงินฝากจากสมาชิก ๒๓.๕๕ ล้านบาท มีเงินกู้คงเหลือในมือสมาชิก จำนวน ๖๐.๙๐ ล้านบาท กำไรสุทธิ ๑.๘๔ ล้านบาท การประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิตามข้อบังคับ เป็นทุนสำรอง ร้อยละ ๒๑.๔๘ เป็นค่าบำรุงสันนิบาต ปันผลตามหุ้น เฉลี่ยคือตามส่วนแห่งธุรกิจ เป็นทุนสาธารณประโยชน์ และเป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรม

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธ์ุ สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวต่อที่ประชุมใหญ่ว่า สหกรณ์ของพวกเรา มาถึง ณ วันนี้ ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปี หากเปรียบเทียบกับบุคคลก็อยู่ในช่วงเวลาแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัว สร้างหลักสร้างฐานเพื่อความมั่นคงของตนเองและครอบครัวในอนาคต แต่สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จำกัด ของพวกเรา ณ วันนี้ ถือได้ว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่ง มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองเป็นอาคาร ๒ ชั้นสง่างามเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มาติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ มีคลังเก็บสินค้า มีปั้มน้ำมัน มีการให้บริการกับสมาชิกในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของสมาชิก ทั้งในเรื่องของสินเชื่อ และจัดหาปัจจัยการผลิตที่ดี มีคุณภาพ มาจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคายุติธรรม หากมองย้อนหลังไปเมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว เพราะการไม่มีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ หรือหากมีพวกเราก็คงต้องเสียอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูง การซื้อหาปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ ได้แก่ ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ เครื่องจักรกลการเกษตร ต้องพึ่งพาร้านค้าในตลาด ราคาแพงบ้าง และในบางครั้งก็ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อได้ผลผลิตก็จะถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบทั้งในเรื่องน้ำหนัก ความชื้น สิ่งเจือปน ราคา ไซ้หรือไม้ ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐาน จึงทำให้พวกเราได้เห็นว่ “การสหกรณ์” จะช่วยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมให้กับพวกเรา และได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรภูหลวง จำกัด” และ ณ วันนี้ พวกเรามีเพื่อนที่มีปัญหา ความต้องการ และเห็นความสำคัญของการสหกรณ์ และใช้วิธีการสหกรณ์มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของพวกเรา จำนวนถึง ๑,๒๙๙ คน

การรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ก็อยู่ภายใต้หลักการสหกรณ์ที่ว่า “ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกัน” เมื่อรวมตัวกันแล้วจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกัน และเป็นที่น่ายินดี ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ของพวกเราได้เจริญเติบโตและก้าวหน้ามาโดยลำดับ ทุนเรือนหุ้นของพวกเรา วันนี้มีจำนวน ๒๑.๖๕ ล้านบาท เพิ่มจากปีที่แล้ว ๒.๐๙ ล้านบาท เรามีเงินฝากจำนวน ๒๓.๕๕ ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน จำนวน ๒.๓๒ ล้านบาท ในเรื่องการเงินฝาก สหกรณ์มีโครงการต่างๆ ทั้งโครงการสัจจะออมทรัพย์ โครงการออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากปกติ อัตราดอกเบี้ยก็แตกต่างกันไป วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินออมและเป็นการระดมทุนของสหกรณ์จากสมาชิกเองด้วย โดยเฉพาะโครงการสัจจะออมทรัพย์ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑,๐๘๒ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙ ของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งถือว่าสูงมากแสดงถึงความเชื่อมั่น ศรัทธาที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์ จึงได้เข้ามาร่วมระดมทุนกับสหกรณ์เพื่อสหกรณ์จะได้อาศัยการระดมทุนจากสมาชิกไปบริหารจัดการให้กับสมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์ทั้งในเรื่องของสินเชื่อและการบริการ หากมีการระดมทุนกันอย่างนี้ก็จะทำให้การพึ่งพาแหล่งทุนภายนอกลดลง แทนที่สหกรณ์จะไปเสียดอกเบี้ยให้กับแหล่งทุนภายนอก สหกรณ์ก็จะได้ให้ดอกเบี้ยกับสมาชิกแทน เมื่อสมาชิกมีเงินออมมากขึ้น ความมั่นคงของสมาชิกและสหกรณ์ก็เพิ่มขึ้นและเมื่อถึงวันหนึ่งสหกรณ์สามารถพึ่งพาทุนของตนเองได้ ๑๐๐ % ก็

“ร้อยรวมใจ มอบให้...เลย”

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา พัฒนาสหกรณ์

Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives

แสดงถึงสหกรณ์ได้บรรลุหลักการสหกรณ์ในการพึ่งพาตนเองได้แล้ว ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่พวกเราสมาชิกทั้งหมดในห้องประชุมแห่งนี้ ที่จะช่วยในการระดมทุนของสหกรณ์ได้มากน้อยเพียงไร สมาชิกประมาณร้อยละ ๑๗ จะเข้ามาร่วมกับสหกรณ์ในการระดมทุนอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อทุนของสหกรณ์จะได้เพิ่มขึ้น การสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้กับสมาชิกจะได้หลากหลายขึ้น ทั้งการช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

“ร้อยรวมใจ มอบให้...เลย”

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา พัฒนาสหกรณ์

Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives